

# สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

## การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### กับการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถาม 6 ราย ซึ่งประกอบด้วย บริษัทผู้ออกตราสารหนี้ 1 ราย บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน 2 ราย และบริษัทหลักทรัพย์ 3 ราย โดยมีรายละเอียดความเห็นและข้อเสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้

## ข้อหารือ

การดำเนินการเพื่อหยุดให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งยกเลิกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจะหยุดให้บริการรับจดทะเบียนตราสารหนี้ใหม่ตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2563 เป็นต้นไป ก่อนจะหยุดให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ผ่านระบบ TBX และ FIRSs ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

## สรุปความเห็นที่ได้รับ

ผู้ให้ความเห็นทุกรายเห็นด้วย โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- เห็นด้วยเนื่องจากปริมาณธุรกรรมลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
- ควรคงการเผยแพร่ข้อมูลตราสารหนี้บางส่วนในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นต่อผู้ลงทุน รวมถึงการเพิ่มปฏิทินตราสารหนี้ให้ครอบคลุมตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ TSD ไม่ได้เป็นนายทะเบียน
- ควรมีช่องทางให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึง และมีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นกู้อย่างเป็นทางการและครบวงจรทั้งชั้นตอนชำระเงินและโอนหลักทรัพย์เช่นเดียวกับตลาดทุน โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุนทราบถึงช่องทางวิธีการดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันผู้ลงทุนมักโทรสอบถามผู้ออกหุ้นกู้ว่าซื้อขายได้ที่ไหนอย่างไร
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรมีแนวทางหรือแผนระยะกลางและระยะยาวในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากและง่ายขึ้น โดยส่งเสริมในรูปแบบ Digital Infrastructure ของประเทศไทย และอาจทำให้ใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่นได้ด้วย ทั้งนี้ อาจเปิดเสรีให้กับนักพัฒนาภาคเอกชนเชื่อมต่อ และอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่อไป

## ความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการศึกษาแนวทางในการสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาของตลาดตราสารหนี้ไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนและผู้ร่วมตลาดต่อไป อนึ่ง หลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดให้บริการแล้ว ผู้ลงทุนที่สนใจซื้อขายตราสารหนี้ยังสามารถซื้อขายตราสารหนี้ในตลาด OTC ผ่านผู้ค้าตราสารหนี้ อาทิ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี้ เป็นต้น